

Số: 25 /BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 26 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về công tác trọng tâm năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình số 01/CTr-BKTXH ngày 17/01/2022 và chức năng, nhiệm vụ theo luật định; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Công tác chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện:

- Phối hợp Ban Pháp Chế và Văn phòng huyện ham mưu cho Thường trực HĐND huyện xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực Ban phụ trách để chuẩn bị 03 kỳ họp gồm: *Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 (Kỳ họp thứ Tư); kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (Kỳ họp thứ Năm); kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Sáu)*. Sau mỗi kỳ họp Ban đã Phối hợp tham mưu xây dựng Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp.

- Theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức thẩm tra tài liệu trình tại 03 kỳ họp với 21 báo cáo thẩm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách (*Gồm: kỳ họp thứ Tư: 11 báo cáo; kỳ họp thứ Năm: 08 báo cáo; kỳ họp thứ Sáu: 02 báo cáo. Qua thẩm tra Ban đã kiến nghị tại kỳ họp 128 nội dung*). Nhìn chung, công tác thẩm tra của Ban được tiến hành nghiêm túc; nội dung các báo cáo thẩm tra, cũng như các kiến nghị của Ban đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị tại các báo cáo thẩm tra của Ban sau các kỳ họp của HĐND huyện, việc triển khai thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp và những ý kiến, kiến nghị của cử tri, của công dân về những nội dung thuộc lĩnh vực Ban phụ trách để báo cáo cho Thường trực HĐND huyện để có kết hoạch tái khảo sát, giám sát và kiến nghị kịp thời.

II. Công tác khảo sát, giám sát

1. Kết quả hoạt động giám sát thường xuyên: Tham gia cùng Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát thực tế 04 đợt về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp trong năm 2022 của HĐND huyện về tình

hình an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; lấn chiếm vỉa hè; quản lý giao thông thủy nội địa; đất đai, xây dựng; các dự án hệ thống kênh mương; tuyến đường giao thông, chiếu sáng, tình hình triển khai thực hiện các dự án/công trình vốn đầu tư công...phục vụ cho công tác theo dõi, giám sát thường xuyên của Ban, cũng như nắm tình hình phục vụ công tác thẩm tra trước các kỳ họp HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong năm.

- Theo dõi, giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân sau khi các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp công dân trong năm 2022 thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách và các nội dung được giao tại các phiên họp Thường trực HĐND huyện. Theo dõi kết quả giải quyết ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm 2022 và Thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại các Kỳ họp HĐND huyện trong năm thuộc lĩnh vực phụ trách. (*Kỳ họp thứ Tư: 5 ý kiến; Kỳ họp thứ Năm: 12 ý kiến; Kỳ họp thứ Sáu: 09 ý kiến*).

2. Hoạt động giám sát chuyên đề

a) Giám sát về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường và các dự án liên quan đến môi trường: Thông qua giám sát thực tế, Đoàn giám sát đã nhìn nhận thực trạng về nước thải, rác thải trên các tuyến đường trên địa bàn, đặc biệt là các tuyến đường khu trung tâm xuất hiện nhiều bãi rác thải tự phát, hầu hết các vỉa hè nhất là khu vực trung tâm bị lấn chiếm sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau nhìn rất mất mỹ quan, nước thải của các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, các cửa hàng chế biến hải sản...chưa được xử lý hoặc chưa qua bể chứa vẫn xả thải trực tiếp ra môi trường, nhiều đoạn đường bốc mùi hôi nồng nặc; hệ thống thu gom nước mưa từ khu trung tâm đổ ra biển đoạn trước công viên Nhà tưởng niệm Võ Thị Sáu cũ, cống thoát ra biển trước Saigon Tourt, đoạn giáp ranh giữa Tân Sơn Nhất và Thiên Tân bốc mùi hôi rất nồng nặc đã được Đoàn ghi lại bằng hình ảnh, video clip cụ thể.

Qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế về môi trường của huyện Côn Đảo hiện nay vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức và là vấn đề cấp bách cần được tập trung giải quyết, xử lý như: Xử lý lượng rác thải tồn đọng tại Bãi Nhát; phân loại và xử lý rác thải nguy hại trên địa bàn, rác thải sinh hoạt hàng ngày do phát triển các loại hình dịch vụ du lịch...ngày một gia tăng; vấn đề ô nhiễm môi trường có nguy cơ xảy ra nếu không có biện pháp kiểm soát hữu hiệu; một số cơ sở sản xuất, kinh doanh có ảnh hưởng đến môi trường còn mang nặng tính đối phó do nguồn lực tài chính còn hạn chế nên gặp khó khăn trong đầu tư các hạng mục bảo vệ môi trường; các cơ quan chuyên môn cơ quan chức năng vẫn chưa tích cực trong công tác tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp chế tài, công tác phối hợp còn rời rạc, thiếu sự chủ động dẫn đến vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ, mang tính tức thời đang diễn ra trên địa bàn.

Sau giám sát, Đoàn giám sát đã có Báo cáo số 07/BC-ĐGS ngày 02/6/2022 báo cáo Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện và Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện tiếp thu và triển khai thực hiện 12 kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội.

Nhìn chung, các kiến nghị của Ban sau giám sát đã được UBND huyện kịp thời chỉ đạo và được các cơ quan chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện, qua đánh giá tình hình bảo vệ môi trường chung của huyện đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực.

b. Giám sát về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2022-2023: Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn ngành giáo dục trên địa bàn huyện trong năm học vừa qua; mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động rất nhiều đến công tác dạy học và các hoạt động của ngành, tuy nhiên để đảm bảo công tác dạy và học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các Trường học trên địa bàn huyện đã kịp thời xây dựng phương án triển khai năm học 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh phức tạp tại đơn vị. Các trường đã linh động tổ chức dạy và học bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, các trường phổ thông trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng phương án, chủ động nghiên cứu, triển khai các hệ thống, phần mềm dạy học trực tuyến,... Các trường mầm non tổ chức cho giáo viên quay video, clip hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà theo quy định, đảm bảo hoàn thành chương trình đề ra. Khi vừa kết thúc năm học, ngành Giáo dục đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023, để bước vào năm học với khí thế mới, sau một năm học đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các trường đã chủ động thống kê nhu cầu sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện cũng tích cực chuẩn bị cho năm học mới trong việc triển khai mua sắm trang thiết bị dạy học, rà soát, bổ sung bàn ghế học sinh, đặc biệt là các trang thiết bị dạy và học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Đoàn giám sát tiếp tục ghi nhận và chia sẻ những khó khăn, tồn tại nhiều năm nay của ngành giáo dục cụ thể là: tình hình tuyển dụng biên chế, nhân sự ở các cơ sở giáo dục hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu so với số lượng thực tế học sinh đến trường từ đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chăm sóc, giáo dục; việc bố trí phân công nhân sự giáo viên trong công tác giảng dạy gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học.

Sau giám sát, Đoàn giám sát đã có Báo cáo số 18/BC-ĐGS ngày 24/8/2022 báo cáo Thường trực HĐND huyện và đề nghị UBND huyện và Phòng Giáo dục – Đào tạo và Ban giám hiệu các trường tiếp thu và triển khai thực hiện 14 kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội. *Nhìn chung, các kiến nghị của Ban sau giám sát đã được UBND huyện kịp thời chỉ đạo, đã và đang được các cơ quan chức năng liên quan và các trường tổ chức triển khai thực hiện.*

2.3. Giám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện

a) Giám sát thực về tình hình hoạt động của Chung cư thu nhập thấp: Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn khảo sát thực tế về các vấn đề các hộ đang ở phần ảnh về các hạng mục hư hỏng tại Chung cư thu nhập thấp; qua khảo sát thực tế, ngày 09/3/2022 Ban Kinh tế - Xã hội đã có Báo cáo số 02/BC-BKTXH báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND huyện và báo cáo tình hình tại Phiên họp thứ Tám. *Qua*

công tác theo dõi, từ khi UBND huyện chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Ban qua đến nay đã hơn 8 tháng nhưng tiến độ sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp tại Chung cư Nhà ở xã hội thu nhập thấp đến nay vẫn chưa được thực hiện sửa chữa.

b) Giám sát về công tác quản lý và hoạt động buôn bán tại Chợ Côn Đảo: Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát và Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức giám sát thực tế hoạt động tại Chợ Côn Đảo và tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Ban Quản lý Chợ và một số cơ quan chuyên môn có liên quan về công tác quản lý và hoạt động tại Chợ Côn Đảo (theo Kế hoạch số 01/KH-BKTXH ngày 31/3/2022), qua giám sát đã đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của Ban Quản lý chợ, đồng thời đã trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của tiểu thương; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động của Chợ Côn Đảo, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu mua bán phục vụ Nhân dân trên địa bàn và du khách khi đến Côn Đảo.

Kết quả giám sát cụ thể tại Báo cáo số 04/BC-BKTXH ngày 18/4/2022. Qua theo dõi, 11 vấn đề Ban kiến nghị sau giám sát đã và đang được Phòng Kinh tế và Ban Quản lý Chợ Côn Đảo tiếp thu triển khai thực hiện. *Mặc dù các kiến nghị sau giám sát của Ban đã được UBND tiếp thu và có văn bản chỉ đạo kịp thời nhưng qua theo dõi, 11 vấn đề Ban kiến nghị đã có 06/11 nội dung tổ chức triển khai thực hiện và cơ bản khắc phục, 03 kiến nghị đang thực hiện và 02 kiến nghị đến nay vẫn chưa khắc phục.*

2.4. Công tác tham mưu, phối hợp, tham gia giám sát:

- **Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp, vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2020-2021:** Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội đã tham mưu, giúp Thường trực HĐND huyện hoàn thành nội dung giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp, vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2020-2021 (*kết quả giám sát tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 21/3/2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện*). Chủ trì tham mưu Thường trực HĐND huyện tổ chức tái giám sát kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 21/3/2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện (kết hợp giám sát các nội dung đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công tại Công văn số 1238-CV/HU ngày 04/10/2022).

- Tham dự buổi làm việc với Đoàn giám sát số 02 của HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát về “*Phân cấp quản lý, cải cách thủ tục hành chính, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu*” tại huyện Côn Đảo;

- Tham gia với tư cách là thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác quản lý bến thủy nội địa;

- Tham gia với tư cách là thành viên 02 Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện về nội dung: “Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021” và “Giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện”.

- Tham gia các đợt giám sát do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện mời trong năm. (Cụ thể: tham gia Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP năm 2022 trên địa bàn huyện Côn Đảo do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì; tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về Luật Đất đai năm 2013; việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện do Hội Nông dân chủ trì,..).

3. Phiên họp Thường trực HĐND huyện:

Ngoài việc phối hợp, tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị cho 6 phiên họp của Thường trực; Ban đã tham dự đầy đủ các Phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND huyện và tham gia thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong thời gian qua, những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm và tham gia chất vấn tại phiên họp giải trình đảm bảo theo quy định của pháp luật,...

4. Các hoạt động khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên của đại biểu hoạt động chuyên trách giúp cho Thường trực HĐND huyện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền luật định. Duy trì tốt mối quan hệ giữa các thành viên trong Ban và mối quan hệ phối hợp công tác với Ban Pháp chế HĐND, Văn phòng huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi hội ý đầu tuần của bộ phận chuyên trách; các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện do địa phương tổ chức khi được mời.

- Tham dự buổi tiếp xúc cử tri giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với cử tri huyện Côn Đảo trước và sau kỳ họp Quốc hội khóa XV trong năm; Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về “quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XIII và tham dự đầy đủ các cuộc họp tập thể UBND huyện đóng góp ý kiến về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng định kỳ hàng tháng.

- Tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đối với đại biểu HĐND các cấp địa phương do Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức tại Đà Nẵng và tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức. Đề xuất Thường trực HĐND huyện nội dung giám

sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023 và xây dựng nội dung giám sát chuyên đề của Ban năm 2023.

- Theo sự phân công, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội (Phó trưởng Ban Biên tập cổng TTĐT) đã chủ trì cuộc họp các thành viên Ban Biên tập Cổng để rà soát, đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động của Cổng trong thời gian vừa qua và đề ra phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong thời gian tới; sau cuộc họp đã báo cáo, đề xuất Thường trực HĐND huyện kiện toàn và phân công lại nhiệm vụ của các thành viên Ban Biên tập Cổng để thường xuyên cập nhật đăng tải tin bài và tài liệu kỳ họp, văn bản phát hành lên cổng thông tin điện tử của HĐND huyện kịp thời, đầy đủ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được:

Nhìn chung, trong năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đúng luật định và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Đầu năm Ban đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời hoàn thành chương trình giám sát chuyên đề của Ban trong năm 2022 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hoạt động giám sát của Ban ngày càng được cải tiến, kết hợp đồng bộ giữa giám sát qua xem xét văn bản và khảo sát thực tế các vấn đề được cử tri quan tâm như: an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè và lề đường, xây dựng, giao thông, các dự án đầu tư công, hiệu quả đầu tư của hệ thống camera an ninh trật tự,... Từ đó, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên rõ rệt. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, kết hợp nhiều hình thức giám sát, giám sát trực tiếp, giám sát qua xem xét văn bản... Kết quả giám sát đã được đánh giá khách quan những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, đồng thời sau giám sát có kiến nghị cụ thể đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát để có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Mặc dù, hoạt động giám sát của Ban tuy có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung, chất lượng của các cuộc giám sát ngày càng nâng lên. Các kiến nghị của Ban sau giám sát đã được UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo kịp thời; tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện do còn gặp phải một số nguyên nhân khách quan, chủ quan nên một số kiến nghị chưa được thực hiện triệt để, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm.

- Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, cũng như các thành viên tham gia đoàn giám sát chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm và bận nhiều công việc chuyên môn nên chưa đầu tư thời gian nghiên cứu sâu, ít tham gia khảo sát thực tế nên phần nào cũng ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng đối với hoạt động giám sát, cũng như hoạt động thẩm tra của Ban.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA BAN NĂM 2023:

1. Giúp Thường trực HĐND huyện trong Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ và chuyên đề trong năm 2023 đảm bảo chất lượng, đúng luật định.

2. Công tác khảo sát, giám sát: Tăng cường giám sát, khảo sát thực tế và tái giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách và những vấn đề bức xúc được cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo chương trình công tác giám sát của HĐND huyện năm 2023, tổ giám sát thường xuyên về lĩnh vực mà Ban phụ trách. Ngoài ra giám sát nội dung phát sinh khác theo phân công của Thường trực HĐND huyện hoặc theo yêu cầu của đại đa số cử tri đang quan tâm, bức xúc.

3. Công tác thẩm tra: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thẩm tra các tài liệu trình kỳ họp HĐND huyện, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng các Nghị quyết HĐND huyện khi ban hành phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Các hoạt động khác:

- Tham gia hội ý với Thường trực và Bộ phận chuyên trách của HĐND huyện vào sáng thứ Hai hàng tuần; Tham dự đầy đủ kỳ họp HĐND huyện; tham dự các Phiên họp thường lệ hàng tháng của Thường trực HĐND, UBND huyện; Tham gia các Hội nghị Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo trước, sau các kỳ họp và các cuộc họp khác khi được mời.

- Tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan làm việc; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Thường trực HĐND huyện.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện (b/c);
- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- UBND huyện; BTr. UBMT TQVN huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Đăng trên công TTĐT của HĐND huyện
- Lưu;

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**